



การค้ากลุ่มยูเออีพุ่ง10เท่า

นักธุรกิจแนะเอสเอ็มอีชิงโอกาสขยายธุรกิจรับงานเวสต์เอ็กซ์โปปี2020

โพสต์ทูเดย์ - นักธุรกิจระบุดูไบ เวสต์ เอ็กซ์โป ดันการค้าเพิ่ม 10 เท่า หนุนเอสเอ็มอีเร่งบุกตลาดตะวันออกกลางชิงโอกาส

นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุลวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวก้า อินเตอร์เทรต แอนด์ เอ็กซ์พ็یشن (ดูไบ) รองประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เปิดเผยว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีการจัดงานดูไบ เวสต์ เอ็กซ์โป ที่สหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ จะมีความต้องการสินค้าและบริการต่างๆ จำนวนมาก โดยคาดว่าตลาดดูไบจะขยายตัวเป็น 10 เท่า จากปัจจุบัน หรือมีจีดีพีเพิ่มขึ้น 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะขยายธุรกิจในหลากหลายกลุ่ม

สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาส กลุ่มแรก จะเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างงานดูไบ เอ็กซ์โป เพราะจะมีโครงการที่ทางรัฐบาลดูไบสร้างขึ้นมา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมงาน คาดว่าจะมีจำนวนกว่า 5 ล้านคน กลุ่มสอง คือกลุ่มธุรกิจที่จะมาโชว์ในงานคือพวกธุรกิจพลังงานสะอาด พลังงานน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งธุรกิจทางด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ รวมถึงธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม สปา เป็นต้น

“ตะวันออกกลาง ถือเป็นชุมทรัพย์

6 ประเทศ มีประชากรรวมกันประมาณ 2.4 ล้านคน มีอัตราการเติบโตของจีดีพีสูง เป็นประเทศที่มีกำลังซื้อ และการค้าขายกับตะวันออกกลาง ลงทุนไม่สูงไม่ซับซ้อน เพราะทุกประเทศใช้กฎหมายเดียวกัน” นายอัครวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ สถานการณ์ส่งออกไปตลาดตะวันออกกลางช่วงครึ่งปีแรกแม้จะทรงตัว แต่การนำเข้าขยายตัวมาก ขณะที่ช่วง 6 เดือนหลังปีนี้ คาดว่าการค้าระหว่างไทยกับยูเออี จะมีตัวเลขสูงขึ้น โดยจะมีกิจกรรมทางการค้า งานแสดงสินค้าของไทยที่จะเกิดขึ้นในยูเออี 2 งาน คืองาน Thai Trade Exhibition และ Thailand Festival ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเอสเอ็มอีไทยเพื่อหาคู่ค้าและการขยายการส่งออกและค้าปลีกในดูไบ

นอกจากนี้ การค้าออนไลน์ยังเป็นช่องทางที่สำคัญในการทำตลาดตะวันออกกลาง โดย 48% ของผู้บริโภคจะซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะการเจาะตลาดนิชมาร์เก็ต เช่น กลุ่มผู้สูงอายุและผู้หญิง ถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และล่าสุดกลุ่มประเทศตะวันออกกลางใช้มาตรการขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) ให้กับนักท่องเที่ยวจีน ไทย และรัสเซีย ซึ่งจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและทำให้เศรษฐกิจขยายตัว ■